

Số: 1369 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2017

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....1847.....
	Ngày: 12/10/17.....
	Chuyên:.....Thực hiện

Thực hiện Công văn số 3052/CQTT-DQ ngày 28/9/2017 của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về việc báo cáo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả như sau:

## I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 16/10/2007 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông qua việc quán triệt các chỉ thị, nghị định nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo sự chuyển biến đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại đơn vị.

### 2. Về an ninh trật tự

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp tài sản và vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, bảo quản tài sản của chính mình bằng các hình thức. Thực hiện các biện pháp tuần tra xung quanh trụ sở cơ quan, tăng cường kiểm tra hành chính, kiểm tra giấy tờ tùy thân của các đối tượng nghi vấn đến cơ quan để liên hệ công tác.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm; không chứa chấp, bao che các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan.

### **3. Về phòng, chống ma túy**

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa các ổ, nhóm, đường dây buôn bán, tiêm chích ma túy, ổ chứa mại dâm, đặc biệt là tình trạng buôn bán người,...

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện đến từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc, chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; không xét thi đua các đơn vị và cá nhân không thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại đơn vị. Qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

### **4. Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông**

Lồng ghép việc tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan tại Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh.

## **5. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng UBND tỉnh**

Trong năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng UBND tỉnh đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình đối với Trung đội Tự vệ, công tác kiểm tra có nhiều đổi mới, nội dung kiểm tra sát thực, cụ thể; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của từng bộ phận; đánh giá đúng thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích. Qua đó, tăng cường quản lý nhà nước về công tác giáp dục quốc phòng và an ninh trong toàn cơ quan.

## **6. Kết quả rà soát, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng**

Thường xuyên rà soát các đối tượng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để xây dựng kế hoạch hàng năm theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

a) Đăng ký danh sách đối tượng 2 tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018.

*(có Phụ lục 1 kèm theo).*

b) Thống kê danh sách cụ thể đối tượng 2, 3 đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (nhiệm kỳ 2015-2020).

*(Có phụ lục 2 kèm theo).*

c) Thống kê số lượng các đối tượng đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (nhiệm kỳ 2015-2020)

*(Có phụ lục 3 kèm theo).*

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, do đó công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được kết quả tương đối tốt so với kế hoạch chỉ tiêu đề ra; việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng.

Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sau khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đều nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác này đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; do đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng

viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế; đó là: một số chi bộ, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa thực sự quan tâm về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nên việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện còn chưa đầy đủ, chất lượng có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra còn ít, do đó việc đánh giá chưa sát với tình hình thực tế.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của các đơn vị trực thuộc.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thường xuyên chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự Văn phòng UBND tỉnh. củng cố, nâng cao chất lượng chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; thực hiện theo hướng tinh gọn, có số lượng phù hợp.

3. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp cho từng đối tượng, làm cho cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhận thức đúng đắn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu hành động phá hoại của địch trong mọi tình huống.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện công tác quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm; thực hiện nói, viết và làm theo Nghị quyết của Đảng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Kính báo cáo Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng GDQP-AN tỉnh (báo cáo);
- Ban Dân quân tự vệ - BCHQS tỉnh;
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, PCVP, HCTC, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, NC



**Lê Minh Huân**

**ĐĂNG KÝ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 2 THAM DỰ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2018**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ	Đơn vị	Học hàm	Học vị	Số điện thoại
<b>Khóa 77</b>								
1	Nguyễn Văn Huy	1980	Nam	P. Chánh Văn phòng	Văn phòng UBND tỉnh		Thạc sĩ	0983949020

**THỐNG KÊ****Cán bộ đối tượng 2, 3 đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (nhiệm kỳ 2015 – 2020)****I. Đối tượng 2 đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh**

TT	Họ và tên	Chức vụ đảng	Chức vụ chính quyền	Đã qua bồi dưỡng (năm)	Chưa qua bồi dưỡng	Ghi chú
1	Lê Minh Huân	Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy	Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng		X	Tháng 3/2018 nghỉ hưu theo chế độ
2	Trần Văn Thế	Bí thư Đảng ủy	P. Chánh Văn phòng	2010		
3	Nguyễn Thị Kim Hoa		P. Chánh Văn phòng	2014		
4	Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên BTVĐU	P. Chánh Văn phòng	2016		
5	Nguyễn Văn Huy		P. Chánh Văn phòng		X	

**II. Đối tượng 3 đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh**

TT	Họ và tên	Chức vụ đảng	Chức vụ chính quyền	Đã qua bồi dưỡng (năm)	Chưa qua bồi dưỡng	Ghi chú
1	Trương Minh Sang	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ	Trưởng phòng Tổng hợp	X		
2	Hà Thị Lê Vân		Phó trưởng phòng Tổng hợp	X		
3	Trương Quang Hy		Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã	X		
4	Lê Thị Thanh Thúy	Chi ủy viên	Phó trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã	X		
5	Bùi Nhật Trường		Phó trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã	X		
6	Nguyễn Phước Bình	Đảng ủy viên,	Trưởng phòng	X		

		Bí thư Chi bộ	Công nghiệp- Xây dựng			
7	Lê Ngọc Phong		Phó trưởng phòng Công nghiệp- Xây dựng	X		
8	Trần Lê Ngọc Sáng		Phó trưởng phòng Công nghiệp- Xây dựng	X		
9	Hoàng Trung Vĩ	Phó Bí thư Chi bộ	Trưởng phòng Nông nghiệp- Tài nguyên	X		
10	Nguyễn Đình Trinh		Phó trưởng phòng Nông nghiệp- Tài nguyên	X		
11	Nguyễn Thiên Anh Khoa		Phó trưởng phòng Nông nghiệp- Tài nguyên	X		
12	Đình Minh Hải		Phụ trách phòng Nội chính	X		
13	Bùi Đăng Vương		Phó trưởng phòng Nội chính	X		
14	Lê Quốc Đạt	Phó Bí thư Chi bộ	Trưởng phòng Kinh tế	X		
15	Nguyễn Thị Hà	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ	Phó trưởng phòng Kinh tế	X		
16	Nguyễn Quốc Việt	Bí thư Đoàn thanh niên	Phó trưởng phòng Kinh tế	X		
17	Huỳnh Duy Nhất		Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức	X		
18	Huỳnh Thị Thu Ba	Bí thư Chi bộ	Phó trưởng phòng Hành chính-Tổ chức	X		
19	Nguyễn Thị Hiền		Phó trưởng phòng Hành chính-Tổ chức	X		
20	Nguyễn Xuân Lộc	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ	Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ	X		
21	Phạm Thị Đức An	Phó Bí thư Chi bộ	Phó trưởng phòng	X		



			Quản trị-Tài vụ			
22	Võ Quốc Hội	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ	Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học	X		
23	Vũ Anh Tuấn	Chi ủy viên	Phó Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học	X		
24	Nguyễn Tăng Khôi		Phó Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học	X		
25	Đinh Thị Cúc Hoa	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ	Phó Giám đốc phụ trách Nhà khách UBND tỉnh	X		
26	Nguyễn Đức Lợi	Phó Bí thư Chi bộ	Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh	X		

## THÔNG KÊ

Số lượng cán bộ đã và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

TT	Địa phương	Đối tượng 1			Đối tượng 2			Đối tượng 3			Đối tượng 4		
		Tổng	Đã qua	Chưa qua	Tổng	Đã qua	Chưa qua	Tổng	Đã qua	Chưa qua	Tổng	Đã qua	Chưa qua
1	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi	4	3	1	5	3	2	26	26	0	23	10	13